



ประกาศโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
ของครูและบุคลากร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ (ฉบับที่ ๑๒)

เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะมีการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่น ศาสนา หรือ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมาก เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำหรับในส่วนของการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด ดังนี้

๑. ให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด
๒. ให้หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย และหัวหน้าสายชั้น กำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานภายในที่พักของครูและบุคลากร ในเวลาราชการให้มีประสิทธิภาพ
๓. ดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
๔. ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔๐) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มาตรการด้านสาธารณสุขในการควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) อย่างเคร่งครัด
๕. พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ หากมีความจำเป็นให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีการยกเลิก ระวัง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดแล้วอาจเกิดผลเสียต่อทางราชการ ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นางสาวกิตติยา มารศรี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์